

สรุปสาระสำคัญของมาตรการ/กฎระเบียบ	
ชื่อเรื่อง	กฎระเบียบการติดฉลากสำหรับสินค้าอาหารที่บรรจุพร้อมขาย สารเติมแต่งอาหาร และสารที่ช่วยในกระบวนการผลิตอาหารของเวียดนาม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	Ministry of Health, Ministry of Agriculture and Rural Development and Ministry of Industry and Trade
ประเทศเจ้าของเรื่อง	เวียดนาม
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	ระเบียบนี้ครอบคลุม 1) สินค้าอาหารที่บรรจุพร้อมขาย 2) สารเติมแต่งอาหาร 3) สารช่วยในกระบวนการผลิตอาหารที่ผลิต จำหน่าย หรือนำเข้าในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ มิได้ครอบคลุมอาหารดัดแปลงพันธุกรรม อาหารสดที่จำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง และอาหารที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์แบบเปิด
ระยะเวลาของการบังคับใช้	19 ธันวาคม 2557
สาระสำคัญ	<p>กฎระเบียบนี้กำหนดข้อกำหนดการติดฉลากสินค้าอาหาร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รูปภาพหรือตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์จะต้องตรงกับความเป็นจริง ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับลักษณะ คุณสมบัติเฉพาะ หรือวิธีการใช้สินค้าดังกล่าว รวมทั้งไม่ใช่รูปภาพ ตราสัญลักษณ์ ข้อความ สัญลักษณ์ หรือลวดลายใดๆ ที่สื่อถึงสินค้าอื่นโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเชื่อว่าเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน 2. ขนาดอักษรจะต้องไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร ในกรณีที่มีขนาดเล็กกว่า 80 ตร.ซม. ขนาดอักษรจะต้องไม่น้อยกว่า 0.9 มิลลิเมตร และจะต้องใช้สีที่ตัดกับสีพื้นหลัง 3. ฉลากสินค้าจะต้องติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ได้นาน ไม่ลอกถลอก และไม่กระทบต่อคุณภาพสินค้า 4. ฉลากข้อมูลทางโภชนาการจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน CODEX 5. ภาษาบนฉลากสินค้าอาหาร จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) การติดฉลากเสริม (Additional label) จะต้องเป็นภาษาเวียดนาม และติดทับบนฉลากเดิม โดยรายละเอียดของฉลากเสริมจะต้องไม่คลุมเครือ และแสดงข้อเท็จจริงบนฉลากของสินค้า 2) ฉลากบังคับจะต้องมีรายละเอียดบนฉลากเป็นภาษาเวียดนาม
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ	ทุกประเทศ
ผลกระทบ	ด้วยการติดฉลากหรือการแสดงฉลากสำหรับอาหารที่บรรจุพร้อมจำหน่าย สารเติมแต่งอาหาร เป็นสินค้าที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่แล้ว ดังนั้น การปฏิบัติตามกฎระเบียบของเวียดนามจึงไม่น่าส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยมากนัก เนื่องจากข้อกำหนดที่กำหนดในกฎระเบียบมีความคล้ายคลึงกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขของไทย แต่อาจประสบปัญหาในด้านข้อบังคับฉลากที่จะต้องมีการแสดงเป็นภาษาเวียดนาม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยในระยะแรกๆ
การปฏิบัติให้สอดคล้อง	ศึกษาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Inter-Ministerial Circular 34 และปฏิบัติตามข้อกำหนดการติดฉลากสินค้าอาหารรวมถึงต้องศึกษาข้อยกเว้นตามที่ระบุในกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด